



Bài không tên số 7.

Vũ Thành An

Một làn khói trắng du đời vào quên lãng nâng sầu thành hơi ấm hơ dậu tình đau
 Dòng nhạc xa cũ khơi lại niềm nhớ ôi người yêu ta xa phiêu bạt nơi đâu

Ngày dài im lặng yêu người làm tóc trắng tâm sự rồi đến đắng như lệ giờ biết nhau
 Vầng vệt trăng sao phương nào em có thấu tâm sự nay rướm máu chia gì được đớn đau?

Đêm vỗ về nuôi nắng đêm trao ngọt ngào hương phấn buồn lơ đãng tóc mờ trong dòng ngày tháng vát vỡ
 Bao nhiêu mộng mơ đã tan theo một cơn gió bơ vỡ dòng tóc mờ trời đại mười bốn nghìn bờ

Thân em rồi hoang phế lè theo thời gian giống gió thổi cũng đành cúi xuống cho mộng đời thoát đi Một
 Thân ta giờ ngao ngán mong manh hồn khô rơm rác năm mươi còn ngỡ ngác theo dòng đời tới lạ Một

đời đổ cho tình yêu tình đêm dòng nước mắt Sẽ nâng niu đời nhau ư? đớn đau anh
 đời quên quên đành tranh chấp qua một chớp mắt Sẽ cho em hạnh phúc ư? có không em

Sẽ cho nhau đời nhau ư? xót xa em dắt đưa nhau mỗi hân đời người
 Sẽ cho ta bình yên ư? vẫn đang xin đã cho nhau những điều lạ gì?

Trả lại nước mắt cho mệnh đời sơn sắt thời rồi em cũng mất cho tình cũ dấu
 Chết là đời chút kỷ niệm giờ heo hút mỗi tình xưa chất ngất ngừng đọng thâm sâu

Một mình đi mãi trên đường dài không thấy ai người quen tới đấy bao giờ đời sẽ với?
 Gọi về em gái tươi trẻ ngày thơ ấy đã trở thành mãi mãi con người của khói mây.

Sheet Bài không tên số 7, file .PDF

"1. Một làn khói trắng ru đời vào quên lãng"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Bài không tên số 7 của tác giả Vũ Thành An đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Bài không tên số 7
- Tác giả: Vũ Thành An
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/273-bai-khong-ten-so-7>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com